



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก มติชน ไทยรัฐ	<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะลงพื้นที่เยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อติดตามการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่อำเภอเมืองตรัง และอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนายกรัฐมนตรีจะลงเรือเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยบริเวณแยกหนองบัว ตำบลนาตาล่วง ช่วงบ่ายจะไปให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จากนั้นเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเดินทางต่อไปยังโรงเรียนรัชฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 16.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางท่าอากาศยานตรังกลับกทม.</p> <p>- เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำสูงขึ้นหลายพื้นที่เนื่องจากเกิดภาวะน้ำทะเลหนุน ขณะที่ฝนหยุดตกแล้ว ทำให้ระดับน้ำท่วมหน้ารพ.มหาราชนครศรีธรรมราชกลับสู่ภาวะปกติ รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ แต่เจ้าหน้าที่รพ.ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเตรียมกระสอบทรายหน้ารพ.เพื่อป้องกันสถานการณ์น้ำป่าหลากที่อาจเกิดขึ้นอีก ด้านท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจกปิดท่าอากาศยานเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-8 ธันวาคม</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สนุก	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>- เสนอข่าว ในวันที่ 7 ธ.ค. ตูนพร้อมคณะวิ่งฯ ได้ถึงจ.พระนครศรีอยุธยา ในเวลา 05.00 น. และได้วิ่งถึงจ.สุพรรณ ในเวลา 11.30 น. ผ่านเข้าเขต อ.บางปลาม้า โดยมีประชาชนมารอต้อนรับ รวมทั้งครอบครัววงมาลัย</p> <p>- ด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี มอบรางวัล "คนดีศรีสุพรรณ" ให้กับตูน พร้อมเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของชาวสุพรรณฯ ให้ตูนด้วย เว็บไซต์ก้าวคนละก้าวเปิดเผยยอดเงินบริจาคถึงช่วงเย็นอยู่ที่กว่า 628 ล้านบาท</p>
มติชน แนวหน้า	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นายฟรานซิสโก ดุเก รมต.สาธารณสุขฟิลิปปินส์ กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ฟิลิปปินส์จะฟ้องร้องเอาผิดกับบริษัทซาโนไฟ ของฝรั่งเศส ในโครงการฉีดวัคซีนเด็งวาเซีย ป้องกันไข้เลือดออกที่ผลิตโดยซาโนไฟ ซึ่งฉีดให้กับเด็กชาวฟิลิปปินส์ราว 830,000 รายก่อนหน้านี้ หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนซาโนไฟออกมาเตือนว่า วัคซีนตัวนี้อาจทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปได้ เป็นผลให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องสั่งระงับโครงการฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับเด็กในฟิลิปปินส์ทันที</p> <p>คำแถลงเกี่ยวกับวัคซีนเด็งวาเซียของซาโนไฟ ทำให้เกิดความสับสนและน่าหวงกังวล ซึ่งรัฐบาลอาจจะขอให้บริษัทซาโนไฟ ชดใช้ค่าวัคซีนเด็งวาเซียที่ยังไม่มีการแจกจ่ายออกไปซึ่งมีมูลค่าราว 1,400 ล้านเปโซคืนมาด้วย และอาจขอให้ตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายขึ้น เพื่อใช้เป็นการรักษาพยาบาลเด็ก ๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเด็งวาเซียภายใต้โครงการนี้เข้าไปแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอีกด้วย แต่ตัวเลขระบุว่ามียุติกรราว 830,000 คนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเด็งวาเซียไปแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สารกำจัดศัตรูพืชพาราควอต</p> <p>- เสนอข่าว กรมวิชาการเกษตรต่ออายุการใช้"พาราควอต"ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายต่อไปอีก 6 ปี แม้ว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน เคยเสนอให้ยกเลิกการใช้และนำเข้าพาราควอตไปแล้ว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค</p> <p>นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า การต่ออายุใบอนุญาตใช้สารเคมีเกษตร"พาราควอต"จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยอย่างมาก ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันผลักดันนโยบาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพื่อยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในการปลูกพืช และพัฒนาแนวทางอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี จึงไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ใช้พาราควอตอีกต่อไป จะทำหนังสือยื่นคัดค้านอย่างเป็นทางการไปยังกรมวิชาการ การเกษตร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เป็นผู้ต่ออายุพาราควอตต่อไป ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 นี้ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มประเด็นเกษตรและอาหาร ก็จะรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ ภาคีเครือข่ายได้รับรู้ผ่านทางนิทรรศการและเวทีเสวนาต่าง ๆ ให้สังคมตื่นตัวและร่วมกันแสดงพลังต่อต้าน และหาทางออกต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>สภาไทยพัฒนาสู่ระดับสากล</p> <p>- เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่ากรมฯได้พัฒนาต่อยอดระดับมาตรฐานสภาไทย โดยจะสนับสนุนสถานประกอบการสภาเพื่อสุขภาพที่ผ่านรับรองมาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ให้ได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ มี 3 ระดับได้แก่ ระดับแพลตตินัมเทียบเท่าสภาหรุ 5 ดาว ระดับโกลด์และระดับซิลเวอร์ โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ต้องรักษามาตรฐานตลอดอายุใบรับรองนั้น สภาที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลจะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการได้ ซึ่งปี 60 มีสภาที่ได้รับรองมาตรฐานสากลระดับโกลด์ 24 แห่ง</p>
มติชน	<p>คนไทยพฤติกรรมเนือยนิ่ง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แลงข่าว "การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน" ว่าผลสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น มีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรมอนามัยร่วมกับภาควิชาการได้ศึกษาพัฒนาข้อเสนอแนะการมีกิจกรรมทางกายในประชาชนแต่ละกลุ่มวัย ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์และหลังคลอดเด็กปฐมวัย วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยการทบทวนหลักฐานทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ และประชุมผู้เชี่ยวชาญ จนได้ข้อแนะนำที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย และสื่อสารเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>ขายอสุจิผิด พ.ร.บ.คุ้มครอง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลชกชวนให้จำหน่ายอสุจิ เพื่อนำไปใช้ทำเครื่องสำอาง และหากเป็นเชื้อมีคุณภาพดีจะนำเข้าธนาคารอสุจิ โดยอ้างว่า เป็นธนาคารอสุจिरายแรกของประเทศไทยนั้น ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลเก่าในปี 57 ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีกฏบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยได้บังคับใช้พ.ร.บ.ฯแล้ว ดังนั้น การโพสต์ หรือแชร์ข้อความเชิญชวนให้มีการซื้อ ขายอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ไทยยังไม่มีกฏก่อดังธนาคารอสุจิ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 0-2193-7000 ต่อ 18419 เฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ และกองกฎหมาย 0-2193 -7000 ต่อ 18830 หรือ เฟซบุ๊กมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน ในวันและเวลาราชการ</p>
มติชน คอลัมน์ ผู้บริโภคแว้งคว้าง	<p>การขึ้นทะเบียนอาหารเสริม</p> <p>- เสนอบทความ ปัจจุบันธุรกิจอาหารเสริม สร้างรายได้จำนวนมาก สามารถอดอ้างเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากอย. มาใช้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้อีกด้วย พบว่า อย. อาจจะใช้วิธีใครเข้าเกณฑ์ ก็รับรองผลิตภัณฑ์ไปตามหน้าที่ ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคอย่าไปยึดติดกับเครื่องหมาย อย. เพราะผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าบางชนิดหวังผลให้ผู้บริโภคสำคัญผิดในเครื่องหมาย อย. ถ้าจะกล่าวว่า เมื่ออย.ตรวจสอบแล้ว อนุญาตแล้วก็หมดหน้าที่แล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล ราคาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผู้บริโภคต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากขึ้น อย่าเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่ออาหารเสริม</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว รพ.ขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ ตั้งเป้าเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปี 2561 เผยได้ยอดเงินบริจาคกว่า 5,470,832 บาท</p>
คมชัดลึก	<p>วิกฤตโลกร้อน</p> <p>- เสนอบทความ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้จัดเสวนาด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นปีที่ 7 และยังคงตอกย้ำในประเด็น "วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม" นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 2 องศาจริง จะมีปัญหาโรคร้ายตามมามากมาย โดยเฉพาะพาหะนำโรคร้ายอย่างยุง ที่เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น ก็จะทำให้มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ขณะที่มนุษย์เราก็จะมีอาการเจ็บป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่อาจจะเสี่ยงเกิดอาการชักได้ง่าย ส่งผลต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch